

Hội An, ngày 09 tháng 5 năm 2014

Số 301- TB/TU

TRUNG TÂM VH TT HỘI AN

CÔNG VĂN ĐẾN

Số:
Ngày: 14 / 5 / 2014

THÔNG BÁO

kết luận của đồng chí Bí thư Thành ủy tại cuộc họp triển khai một số nhiệm vụ nhằm phát triển kinh tế xã đảo Tân Hiệp trong thời gian đến

Ngày 09/5/2014, Thường trực Thành ủy tổ chức cuộc họp để bàn triển khai một số nhiệm vụ nhằm tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế, du lịch, dịch vụ tại xã đảo Tân Hiệp trong thời gian đến. Tham dự cuộc họp có đại diện Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND; đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành của thành phố và lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Tân Hiệp. Sau khi nghe lãnh đạo các ngành và lãnh đạo xã báo cáo về tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tại xã đảo trong thời gian qua; nghe ý kiến phát biểu, đề xuất của các thành viên dự họp, đồng chí Nguyễn Sự - Bí thư Thành ủy, chủ trì cuộc họp kết luận một số nội dung sau:

1. Trong quá khứ cũng như hiện tại, Cù Lao Chàm luôn giữ vị trí địa - chính trị, kinh tế hết sức quan trọng nên việc tập trung đầu tư phát triển cho xã đảo gắn với việc điều chỉnh chiến lược tổng thể về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của thành phố Hội An là một yêu cầu cấp thiết. Từ trước đến nay, lãnh đạo thành phố vẫn luôn nhất quán về quan điểm, định hướng phát triển xã đảo Tân Hiệp là phải dựa trên cơ sở bảo vệ và khai thác có hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên từ rừng - biển; bảo tồn và phát huy tốt các giá trị văn hóa truyền thống; khai thác hợp lý các tiềm năng về cảnh quan thiên nhiên và cả những lợi thế so sánh về vị trí địa lý,... để phát triển mạnh hơn các ngành kinh tế có tiềm năng của địa phương, nhất là du lịch - dịch vụ, nhằm hướng đến xây dựng Cù Lao Chàm thật sự trở thành một xã đảo phát triển năng động và bền vững, qua đó góp phần cùng cả nước giữ vững an ninh quốc phòng và bảo vệ vững chắc về chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Để thực hiện được những mục tiêu, định hướng trên, Thường trực Thành ủy yêu cầu UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo các ngành và các địa phương quyết liệt hơn trong việc triển khai các chương trình, nhiệm vụ công tác đã đề ra theo các Nghị quyết của Thành ủy, HĐND thành phố về định hướng phát triển xã Tân Hiệp; đồng thời tăng cường kiểm tra, rà soát những công việc còn tồn đọng, những việc chưa thực hiện có hiệu quả theo tinh thần các Thông báo kết luận trước đây của Thường trực Thành ủy để có kế hoạch triển khai thực hiện chu đáo, đảm bảo yêu cầu đặt ra. Bên cạnh đó, cần chỉ đạo thực hiện ngay một số công việc cụ thể sau đây:

- Tiếp tục làm việc với Sở KH-ĐT và các cơ quan có liên quan của Tỉnh để tranh thủ xúc tiến nhanh việc lập quy hoạch tổng thể về đầu tư phát triển kinh tế-xã hội xã đảo Tân Hiệp và quy hoạch cảnh quan kiến trúc của đảo. Trong đó cần tính đến việc từ cuối năm 2015 hoặc 2016 trở đi, Cù Lao Chàm được cấp điện lưới quốc gia theo chủ trương của Chính phủ và tỉnh để có những điều chỉnh, dự lường thích hợp; đồng thời cần lưu ý, việc quy hoạch phát triển Cù Lao Chàm không chỉ tập trung ở khu vực hòn Lao mà phải chú trọng khai thác thế mạnh của cả 07 hòn đảo còn lại của xã đảo; kể cả việc gắn kết, khớp nối về hạ tầng kỹ thuật giữa đảo Cù Lao Chàm với các khu vực ven biển Hội An và cảng Cửa Đại.

- Tiếp tục đề nghị UBND tỉnh sớm thu hồi các diện tích đất đã cấp cho Công ty Cổ phần Cù Lao Chàm nhưng sử dụng không hiệu quả tại khu vực Bãi Bìm và Bãi Hương để giao cho thành phố quản lý. Trước mắt, khẩn trương mời lãnh đạo công ty Cổ phần Cù Lao Chàm vào làm việc để yêu cầu bàn giao ngay khu vực Bãi Bìm cho UBND xã Tân Hiệp quản lý và đưa vào khai thác, sử dụng phục vụ yêu cầu phát triển du lịch trong năm 2014.

- Giao cho Ban Tổ chức Thành ủy phối hợp với phòng Nội vụ thành phố nghiên cứu mô hình để tham mưu mở rộng chức năng, nhiệm vụ của Ban quản lý Khu Bảo tồn Biển thành Ban quản lý bảo tồn Cù Lao Chàm và tăng cường về mặt nhân sự để đủ sức đảm đương nhiệm vụ bảo tồn nguồn tài nguyên, đa dạng sinh học cả trên rừng và dưới biển ở Cù Lao Chàm.

2. Về phát triển kinh tế, đề nghị UBND thành phố chỉ đạo phòng TM-DL chủ trì phối hợp với UBND xã Tân Hiệp và các ngành có liên quan của thành phố nghiên cứu xây dựng phương án tiếp đón, phục vụ chu đáo đối với du khách đến tham quan đảo, trong đó cần chú trọng nâng cao chất lượng các dịch vụ, khả năng giao tiếp ứng xử với du khách của đội ngũ làm du lịch tại đảo. Mặt khác cần phối hợp nghiên cứu để có giải pháp hạn chế số lượng khách ra đảo hợp lý; tổ chức phân bổ lượng khách hài hòa giữa các bãi tắm, các điểm du lịch ở Cù Lao Chàm nhằm nâng cao chất lượng các dịch vụ phục vụ du khách, đồng thời giảm thiểu sự quá tải về lượng khách đến với xã đảo, nhất là trong các dịp lễ;

12/10

Tiếp tục chỉ đạo phòng Kinh tế thành phố phối hợp với địa phương khẩn trương chuyển đổi một số diện tích đất lúa hiệu quả thấp tại khu vực cánh Đồng Chùa sang trồng các loại cây phù hợp; trong đó chú trọng dành một phần diện tích để tổ chức di thực các loại cây dược liệu quý từ rừng Cù Lao Chàm về trồng tại đây nhằm cung cấp nguồn dược liệu phục vụ nhu cầu chữa bệnh cho nhân dân địa phương và bán cho du khách; tăng cường trồng dừa gáo và các loại cây thích hợp ở các tuyến đường chính bao quanh cánh Đồng Chùa nhằm tạo cảnh quan, bóng mát cho các khu vực, đồng thời có thể khai thác quả phục vụ nhu cầu ẩm thực tại chỗ cho du khách; nghiên cứu phục hồi và phát triển mới các ngành nghề thủ công mỹ nghệ trên cơ sở sử dụng

nguyên liệu từ cây ngô đồng nhằm tạo ra các sản phẩm lưu niệm phục vụ khách du lịch; chú trọng hỗ trợ ngư dân địa phương phát triển các ngành nghề khai thác, đánh bắt gần bờ nhằm tạo nguồn thực phẩm phục vụ du lịch, nhưng phải đảm bảo vấn đề bảo tồn và đa dạng sinh học của Khu dự trữ sinh quyển Thế giới Cù Lao Chàm.

3. Về Quản lý bảo tồn Di sản, UBND thành phố chỉ đạo Trung tâm Quản lý bảo tồn Di sản văn hóa phối hợp với phòng VH-TT và các ngành chức năng của thành phố xây dựng kế hoạch phát huy, khai thác có hiệu quả các di tích khảo cổ, di tích kiến trúc nghệ thuật trên đảo; nghiên cứu phục hồi các di sản văn hóa phi vật thể có giá trị để phục vụ yêu cầu phát triển du lịch-dịch vụ của địa phương; tổ chức chỉnh sửa lại các bảng thông tin giới thiệu về di tích tại các điểm tham quan trên đảo đảm bảo sự thống nhất về nội dung và trang trọng về hình thức; triển khai trồng thêm các loại cây xanh nhằm tạo bóng mát tại khuôn viên Miếu Âm linh thuộc khu vực bãi Ông để phục vụ nhu cầu tham quan, thưởng lãm của du khách; nghiên cứu biên soạn các tài liệu, bài viết về tổng quan Cù Lao Chàm và các di tích trên địa bàn xã đảo, trong đó chú trọng cung cấp các thông tin, các chứng cứ lịch sử khẳng định về chủ quyền biển đảo của Việt Nam đối với vùng biển đảo Cù Lao Chàm để đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của thành phố và trên Website của các cơ quan, đơn vị có liên quan hoặc phát hành rộng rãi thông qua các hình thức tập gấp nhằm đẩy mạnh hơn nữa việc tuyên truyền, quảng bá về đảo Tân Hiệp đến bè bạn và du khách gần xa.

4. Đề nghị Công ty cổ phần Công trình công cộng Hội An phối hợp với các ngành chức năng của thành phố và UBND xã Tân Hiệp khảo sát lại hệ thống hạ tầng cấp nước sinh hoạt tại xã đảo để xây dựng phương án đầu tư hệ thống cấp nước sinh hoạt đảm bảo chất lượng. Trước mắt, cần tiến hành ngay việc bảo vệ hồ chứa nước Bãi Bìm và tổ chức sửa chữa tạm thời các đường ống dẫn nước bị hư hỏng và phục hồi các bể chứa, bể lọc hiện có tại các bãi để đảm bảo cung cấp nước sinh hoạt cho nhân dân và phục vụ khách du lịch trong mùa nắng nóng.

5. Giao cho Đảng ủy, UBND xã Tân Hiệp:

- Chủ trì phối hợp với phòng GD-ĐT và các ngành có liên quan của thành phố sớm thực hiện việc di dời các lớp học tại trường Tiểu học & Mẫu giáo Bãi Hương xuống Khu thiết chế văn hóa thôn để bàn giao cơ sở này cho các cơ quan chức năng tiến hành cải tạo, bố trí thành điểm sinh hoạt cộng đồng gắn với mở rộng điểm dừng chân nghỉ ngơi cho du khách tại Khu vực miếu Tổ nghề Yến. Công việc này phải hoàn thành ngay sau khi năm học 2013-2014 kết thúc.

- Khẩn trương di dời chợ bán hải sản tại Bãi Hương đến vị trí khác phù hợp nhằm bảo đảm vệ sinh môi trường tại khu vực.

- Xây dựng phương án khai thác các công trình cơ sở hạ tầng, các khu đất trống ở khu vực cảng Cù Lao Chàm và Bãi Làng để tổ chức dịch vụ hoặc cho các hộ dân địa phương thuê phát triển các dịch vụ nhà hàng, quán ăn tại đây nhằm chia sẻ bớt lượng khách của Bãi Ông và Bãi Chồng đang quá tải trong các dịp lễ; đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng có kế hoạch từng bước di chuyển các quán ăn, nhà hàng tại khu vực Bãi Ông về Bãi Làng nhằm hướng đến chi bố trí các dịch vụ giải khát, tắm biển, nghỉ ngơi tại Bãi Ông để hạn chế tình trạng ô nhiễm tại bãi tắm này.

- Thường xuyên tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về trách nhiệm bảo vệ, sử dụng tiết kiệm các nguồn nước ngọt trên đảo, nhất là trong các thời điểm nắng hạn; quan tâm vệ sinh khơi thông các giếng nước cũ để đảm bảo nguồn nước sinh hoạt cho dân khi cần thiết; nghiêm cấm việc chăn nuôi gia súc, gia cầm xung quanh khu vực hồ chứa nước Bãi Bìm nhằm đảm bảo an toàn và vệ sinh nguồn nước tại hồ chứa.

- Tăng cường tổ chức các hoạt động giáo dục cộng đồng nhằm không ngừng nâng cao trình độ dân trí, nhận thức mọi mặt cho nhân dân địa phương nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển ngày một nhanh hơn của xã đảo; tích cực vận động nhân dân thực hiện nghiêm các quy định của địa phương nhất là các quy định về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, đảm bảo vệ sinh môi trường, giữ gìn cảnh quan biển đảo sạch đẹp; xây dựng nếp sống người dân thuần hậu, mến khách.

Trên đây là một số nội dung kết luận của đồng chí Bí thư Thành ủy tại cuộc họp triển khai một số nhiệm vụ nhằm tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế, du lịch, dịch vụ tại xã đảo Tân Hiệp trong thời gian đến. Đề nghị Thường trực HĐND, UBND thành phố, các đoàn thể, các cơ quan và các địa phương liên quan tổ chức thực hiện.

Nơi nhận:

- Các đ/c UV. BTV Thành ủy;
- TT. HĐND, UBND thành phố;
- Các cơ quan, ban, ngành thành phố;
- Đảng ủy, UBND xã Tân Hiệp;
- Lưu VPTU.



Nguyễn Văn Sơn